

## Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Sáng ngày 15/7, Lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang phối hợp với Hội Đông Y tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đỉnh cao 468 và Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).



*Hình ảnh: Đoàn dâng hương tại Đỉnh cao 468*

Dự Lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Thị Đức - Giám đốc Bệnh viện YDCT, Chủ tịch hội Đông y tỉnh; Vương Thị Duyên - Phó Giám đốc Bệnh viện YDCT; Viên Quang Siên - Phó chủ tịch hội Đông y tỉnh; Nguyễn Công Thành - Chủ tịch công đoàn Bệnh viện; các cán bộ, viên chức trong Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang và hội Đông Y tỉnh Hà Giang. Tại buổi lễ, trong không khí thành kính, trang nghiêm trước anh linh của các liệt sĩ, lãnh đạo Bệnh viện và Hội Đông Y tỉnh cùng các cán bộ, viên chức đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc tại Đồi hương tưởng niệm 468, thôn Nậm Ngật, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tại đây, quân và dân ta đã chặn đứng quân xâm lược, bảo

vệ vẹn toàn biên cương. Máu của các anh hùng đã hòa cùng đất nước, mang lại một màu xanh no ấm và thanh bình cho Tổ quốc và nhân dân.



*Hình ảnh: Đoàn dâng hương tại Đền thờ các anh hùng các Liệt sĩ*



*Hình ảnh: Đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm các Liệt sĩ*

“Sống bầm đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử” - lời thề của Liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh như lời khẳng định sự quyết tử của những người lính Vệ xuyên giữ từng tấc đất, mỏm đá của tổ quốc. Sau Lễ dâng hương, các đồng chí trong đoàn đã đến thắp nến hương tại phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.



*Hình ảnh: Đồng chí Đồng chí Nguyễn Thị Đức - Giám đốc Bệnh viện YDCT, Chủ tịch hội Đông y tỉnh thắp hương trên các phần mộ Liệt sĩ*

Chương trình Lễ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ghi nhớ công ơn trời biển của các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho đất nước. Thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, khắc sâu những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, từ đó tiếp bước truyền thống, phấn đấu không ngừng xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng./.

**Ngọc Mai - Khoa Dược**